

## Taliban tấn công căn cứ của hoàng tử Anh

T&#225;c Gi&#7843;: Vũ Hà

Th&#7913; B&#7843;y, 15 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2012 10:03

---

Hai binh sĩ Mỹ thi đấu bóng.

Nhà vua Anh hôm qua lên án phiến quân Taliban vì vụ tấn công nhằm mục đích chính trị vào căn cứ không quân tại Afghanistan, nơi hoàng tử Harry đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm hai người thi đấu bóng.



*Hoàng tử Anh Harry (trái) cùng đồng nghiệp đi bên cạnh máy bay Apache tại Afghanistan. Ảnh:PA*

Quan chức thu thuế Bộ Quốc phòng Anh nói với Sky News rằng hoàng tử Harry, được biết đến với tên gọi trong quân đội là đại úy xứ Wales, là "mục tiêu chính" trong cuộc tấn công vào trại Bastion ở tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan, làm hai binh sĩ Mỹ thi đấu bóng.

## Taliban tuyên công căn cứ của hoàng tử Anh

T&#225;c Gi&#7843;: Vũ Hà

Th&#7913; B&#7843;y, 15 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2012 10:03

---

Trước đó, ngày 10/9, Taliban tuyên bố sẽ tiêu diệt hoàng tử Harry, 27 tuổi, người đang nhậm nhiệm vụ tại Afghanistan, sau khi nhậm vụ trước bực của t người vì lý do an toàn.

Tuy nhiên, sau vụ tấn công, một thành viên trong lực lượng ng của Taliban nói rằng sẽ vì c "không liên quan gì đến hoàng tử" và chỉ nhậm phận để b phim số n xuất tại M mà người H giáo cho rằng nhậm o bán đ tin của mình. Bộ phim này đang được coi là lý do của làn sóng phận tại M xảy ra tại nhậm u của Trung Đông nhậm ngay qua.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết nhậm ng kể tấn công "không đến g" đã a đi m của hoàng tử Harry vì hoàng tử cùng các binh sĩ khác đang phận an toàn trong căn cứ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh cũng khậm ng đ nhậm r ng số hiậm n diậm n của hoàng tử Harry tại Afghanistan đang tiếp tục được xem xét.

"Nhậm đã nói trong tuậm n trước, vì c triậm n khai đi úy x Wales nhậm trong k ho ch lâu dài và của cân nhậm c nhậm ng nguy hiậm m cho bậm n thân anh y cũng nhậm nhậm ng người xung quanh. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục xem xét nhậm ng khậm năng có thể xảy ra nhậm đe dọa ho c nhậm diậm liên quan đến vì c tham gia chiậm n đ u của hoàng tử", AFP đậm n lậm i người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Phiậm quân Taliban bắt đ u tiến hành tấn công căn cứ không quân tại Helmand vào đêm 14/9 khi một k đánh bom t sát phá h y b c t ng b o v đ nhậm ng k khác đ c trang b súng và đậm rocket xông vào bên trong căn cứ. 18 k tấn công đã chết, nhậm u tên khác b th ng và b b t, t ng Sayed Malook, người đ ng đ u quân đ i Afghanistan khu v c phía nam cho hay.

Taliban đang của m đ u của của nhậm diậm chậm ng lậm i 117.000 binh sĩ của Tổ chức Hiệp p c B c Đ i Tây Đậm ng (NATO) đóng tại Afghanistan t su t 10 năm qua.